

## เปลือก

นำเสนอเมื่อ : 8 มี.ค. 2552

### เปลือกนอก(ดีมาก)



สภาพสตรีในชุดกระโปรงผ้าฝ้ายเรียบๆกับสามี่ของเธอในชุดสูทเนื้อผ้าธรรมดาๆ

ก้าวลงจากรถไฟในซาน ซาลาซานี่เมืองบอสตัน ทั้งคู่ยืนรออย่างสงบอยู่หน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
เลขานุการสาวดูออกในแวบเดียวว่าสามี่ภรรยาขอมขอดูนี้มาจากบ้านนอกและไม่นานมีกระ อะไรใหม่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแห่งนี้ได้ หลอนขมวดคิ้ว "เราต้องการพบท่านอธิการบดี"  
สามี่กล่าวนุ่มนวล "ท่านติดนัดตลอดทั้งวัน" เลขานฯ สะบัดเสียงเล็กน้อย "เงินเราจะรอ" ภรรยาตอบ

เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่เลขานุการทำเป็นไม่สนใจ

โดยประมาณว่าทั้งคู่คงทนไม่ได้และกลับไปเอง แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ เลขานฯสาวเริ่มไม่แน่ใจจึงต้องรบกวนเวลาท่านอธิการบดี "พวกเขาคงแค้อยากพบท่านแค่เดี๋ยวก็น่ากลับ"  
หลอนอธิบายน ท่านอธิการบดีถอนใจด้วยความเมือหนอยแล้วก็พยักหน้าเสียไม่ได้จริงๆแล้วคนสำคัญระดับท่านอธิการจะมีเวลาพบคนระดับนี้ได้อย่างไร?  
แต่ไหนแต่ไรนะ ท่านคิด ว่าดีกวาปล่อยให้สามี่ภรรยาบ้านนอกป่วนเบ๊นอยแถวนี้ ให้ใครต่อใครมาเห็น ท่านเช็ดหน้า อยางทรงเกียรติใส่ทั้งดู ภรรยากล่าวขึ้น "ลูกชายของ  
เราเคยเรียนในฮาร์ วาร์ด 1 ปี เขารู้ฮาร์วาร์ดมากและเขาก็มีความสุขที่นี้อย่างยิ่ง แต่เมื่อปีที่แล้วเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสามี่  
และดิฉันก็เลยอยากทำอะไรสักอย่างไว้เป็นที่ระลึกถึงเขาใหม่มหาวิทยาลัยแห่งนี้"

ท่านอธิการไม่รู้สึกร่วมแต่อย่างใด เพียงแต่ขี้อเล็กน้อย

"คุณหญิงเราไม่สามารถสร้างรูปปั้นให้กับทุกคนที่เคยเรียนฮาร์วาร์ดแล้วก็ตายหรือกนะ ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นที่คงดูไม่ต่างไปจากสุสานแน่" "โอ...ไม่ใช่อย่างนั้นคะ  
ท่านอธิการบดี" ภรรยาธิบายน "เราไม่ได้ต้องการจะสร้างรูปปั้น เราคิดว่าเราจะสร้างตึกใหฮาร์วาร์ดต่างหาก"

ท่านอธิการกรอกตาไปมา เขามองไปที่ชุดผ้าฝ้ายกับสูทบ้านนอก

"สร้างตึก!พวกคุณรู้ใหม่ว่าใช้เงินเท่าไรในการสร้างตึกสักหลังหนึ่งเราใช้เงินไปมากกว่า 7.5ล้านดอลลาร์แต่ตอนเริ่มก่อตั้งฮาร์วาร์ดนี่"เป็นครูที่สภาพสตรีเงียบกริบ  
ท่านอธิการรู้สึกโล่งอก ในที่สุดสามี่ภรรยาผู้นี้ก็ถูกกำจัดไปได้เสียที แล้ว  
ภรรยา ก็หันมาพูดกับสามี่เบาๆว่า "ใช้เงินแค่นั้นเองนะหรือในการสร้างมหาวิทยาลัย?แล้วทำไมเราไม่สร้างของเราเองสักแห่งหนึ่งล่ะ?" สามี่ผงกศีรษะ

สีหน้าท่านอธิการเต็มไปด้วยความงงงวยสุดขีด

แล้วนายและนาง ลีแลนด์ สเตนฟอร์ด ก็เดินทางไปยังพาโลอัลโตในแคลิฟอร์เนีย  
ที่พวกเขาก่อตั้งมหาวิทยาลัยภายใต้นามสกุลของครอบครัว เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลูกชายที่ฮาร์วาร์ดไม่เคยเห็นคุณค่า เรื่องนี้ดีมากมาย  
มันเป็นเรื่องประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย Standford ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแข่งกับมหาวิทยาลัย Harvard แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนที่ชอบตัดสินคนอื่น  
จากเปลือกนอก และอเมริกา ประเทศที่เราอยากจะทำตามอย่างเขาเหลือเกิน

จากเว็บไซต์วัดยานนาวา